

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญการ

นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในคำสั่งฯ ที่ ๒๖๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๖ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับการแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๑	นางนิรมล อ่อนศรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	
๒	นางพรณี ไตรพิพจน์พงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย	
๓	นางสุรภา รุ่งอุทัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี	
๔	นางศิริรัตน์ เนินลพ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดตราขบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดตราขบุรี	
๕	นายจิรภัฏฐ์ จีสุระ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ	
๖	นางจันทร์ศมภ์ กล้าหาญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	
๗	นายวีรชัย มีชม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก	
๘	นายจำเริญ จีแดง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	

/๙ นางพรจิต ...

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด เดิม	ตำแหน่ง/สังกัด ที่ได้รับการแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๙	นางพรจิตร สุขสมบูรณ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	
๑๐	นางสาวปทุมทิพย์ ลาวเมือง	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักบริหารงานคลังท้องถิ่น	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สำนักบริหารงานคลังท้องถิ่น	
๑๑	นายภาณุวัฒน์ วิถีเทพ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	
๑๒	นางศรีัญญา วิถีเทพ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	
๑๓	นางนันทิชา อักษร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	
๑๔	นางสาวสุรีย์รัตน์ สุขคุณณี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	
๑๕	นายชัยชาญ ทะสวย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	
๑๖	นายจักรกฤษณ์ นະดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี	